

รายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่สอง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม (ชั้น ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

**ผู้มาประชุม**

๑	นายทองสุข	แสงจันทร์	ประธานสภา อบต.ละหาร
๒	นายสมหวัง	คนตรง	รองประธานสภา อบต.ละหาร
๓	นายประเสริฐ	บินมุข	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๑
๔	นายประดิษฐ์	เทศเซ็น	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๒
๕	นายทศไนย	แจ้งโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๓
๖	นายสมศักดิ์	ชั้นประสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๓
๗	นายประจบ	แสงจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๕
๘	นายสมศักดิ์	อาจหาญ	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๖
๙	นายฮาปีบูลเลาะห์	ชูพุทธพงศ์	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๖
๑๐	นายปรีชา	วาแสนดี	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๗
๑๑	นายมุฮัมมัด	เชื้อผู้ดี	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๗
๑๒	นายสมเกียรติ	เจริญสุข	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๘
๑๓	นางสาวปิยวรรณ	ศิริแสน	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๘
๑๔	นายพรศักดิ์	บุญมาหา	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๙
๑๕	นายประเสริฐ	ลอมมาเลาะ	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๙
๑๖	นายบุญมี	ชั้นสมศักดิ์	เลขานุการสภา อบต.ละหาร / ปลัด อบต.ละหาร

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑	นายเดชา	มะปูเลาะ	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๑
๒	นายสมาน	บุญยม	สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๔

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑	นายสมศักดิ์	อยู่เจริญ	นายก อบต.ละหาร
๒	นางสาววรรณภา	วันแอะเลาะ	รองนายก อบต.ละหาร
๓	นางสาวศิริกาญจน์	บุญญ์วัชรินทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔	นายเกรียงไกร	เหลื่อน้อย	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕	นางจุรี	คำเกลี้ยง	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
๖	นายปรีมพัฒน์	รัชตะกิตติวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๗	นายเดชอดุลย์	คำนวนสอน	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๘	นางสาวกัญญ์ณัฐ	แดงเจริญ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๙	นายหัสณ พันธกิตติกุล	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
๑๐	สิบโท สันติชัย พรหมทา	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๑	นางรพีพรรณ ฉะอ้อนศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๒	นางสาวสุพัตณีย์ สุขประเสริฐชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.

เลขานุการฯ วันนี้ได้เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สอง ซึ่งกำหนดเวลาตามหนังสือเชิญประชุม ๐๙.๓๐ น. ขณะนี้เลยเวลาพอสมควรแล้ว มีท่านสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕ คน ถือว่าครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานฯ

ประธานฯ วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้เชิญประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตรงวันกับวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้เวลา ๐๙.๔๕ น. สมาชิกครบองค์ประชุมขอเปิดประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๑****เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ

**๑.๑ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่สอง**

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้จำนวนสี่สมัย ดังนี้

สมัยที่หนึ่ง วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมัยที่สอง วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สมัยที่สาม วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมัยที่สี่ วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายอำเภอบางบัวทองได้อนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหารขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สอง ออกไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามความในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่สอง ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทองสุข แสงจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

## ๑.๒ เรื่องแนะนำตัวข้าราชการที่บรรจุใหม่ และที่โอน (ย้าย)

- นายหัชณ พันธกิตติกุลมาบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

- สิทธิ สันติชัย พรหมทา ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานปลัดฯ โอน(ย้าย) มาจากข้าราชการทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

### ระเบียบวาระที่ ๒

#### เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ครั้งที่แล้ว)

เลขานุการฯ

รายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร ครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มี ๑๔ หน้า หน้าแรก รายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม หน้าที ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง

หน้าที่ ๓ เรื่องแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ และระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ เรื่องรายงานผลการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๔-๖

หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๖-๙ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ

หน้าที่ ๙ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดฯ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง ค่าต่อเติมอาคาร ของกองสาธารณสุข และค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำ ของกองการศึกษาฯ รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๐-๑๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ

หน้าที่ ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๒-๑๔

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่

- ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ครั้งที่แล้ว) ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๔ ท่าน)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ครั้งที่แล้ว)

## ระเบียบวาระที่ ๓

## เรื่องเพื่อทราบ

นายก อบต.ละหาร

วันนี้ทาง อบต.ละหารเรียกประชุมเพื่อให้เป็นไปตามวาระการประชุม และมีเรื่องที่จะต้องให้ความเห็นชอบในการที่เราจะให้ความช่วยเหลือกับภาคประชาชน คือในเรื่องของการบรรเทาทุกข์และดูแลภาคประชาชนในส่วนที่เราในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้ ประกอบกับผลของการดำเนินการเราได้ใช้มาตรฐานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาเป็นเกณฑ์ ซึ่งเรามีกองสวัสดิการสังคม และให้ทางสมาชิกสภา ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน นำเสนอครอบครัวที่เดือดร้อน หลักเกณฑ์จริงๆ แล้ววิธีให้การความช่วยเหลือก็เป็นประเด็นปัญหาจนกระทั่งวาระสุดท้าย ซึ่งเราได้มีมติประชุมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก็ยังมีข้อโต้แย้งในรายละเอียดอีก ต่อมาใช้การสื่อสารกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือซึ่งประกอบด้วยเรา อบต. อำเภอ และผู้แทนประชาชน มาร่วมประชุมกันบทสรุปคือผู้ซึ่งขอความช่วยเหลือ ๓,๑๐๐ กว่าคน ถูกคณะกรรมการติงว่าเกณฑ์ที่เราได้ให้ไปเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของระเบียบ คือ ๑. ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีสมุดเขียว ก็เกิดการถกเถียงในความเข้าใจของทางเกษตรอำเภอที่ดี และทางปลัดอำเภอที่รับผิดชอบดูแล อบต.ที่ดี และท้องถิ่นอำเภอ วันนั้นจึงสรุปใจความว่าตกลงเรายอมให้เขาแก้ไขและให้เป็นที่ไปตามระเบียบด้วยการยอมตัดชื่อที่เรานำเสนอมา มีเกษตรกรหมู่หนึ่งก็ประมาณ ๓-๔ คน นอกนั้นไม่ติดใจทุกคน และหลังจากนั้นมาอีก ๒ วัน มีหนังสือมาจากจังหวัดมาอีกบอกว่าไม่ได้อยู่ในประเด็นของการให้ความช่วยเหลือ เพราะเป็นรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้อง คุณจะมาจากไหนหรืออะไร แต่สิ่งจริงๆ คือเราช่วยได้ ฉะนั้น เราจึงมาตรฐานตัวหลังสุดท้ายที่ทางจังหวัดนำเสนอคือเราให้หมดไม่จำเป็นว่าจะเกษตรกรหรือไม่เกษตรกร จึงเป็นข้อสรุปชัดเจนว่าต้องไม่เป็นข้าราชการ ส่วนเป็นเกษตรกรก็กำกวม และวิธีการในการใช้คำยืนยันก็ถูกมองว่าไม่ชัดเจน ตั้งต้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ผมถามเกษตรกรว่าแล้วคนที่ได้สมุดเขียวจะได้เงินทุกคนหรือไม่ ก็ไม่ได้ถูกยืนยันว่าจะได้ ผมบอกว่าไม่ได้คุณจะต้องหาวิธีแบบไหน คือให้เราทำได้ก็คือได้ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ ถ้าหากประชุมลักษณะนี้หนึ่งวันก็ไม่จบสุดท้ายผมก็บอกว่าตกลงในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบในการที่จะไปคัดคนออก แต่หนังสือมาใหม่เราจะใช้หนังสือตัวสุดท้ายที่อ้างอิงว่าเราสามารถให้ได้ ถ้าหากให้เป็นเงินก็เป็นประเด็นที่มากพอสมควร เราจึงมติเป็นถุงยังชีพ ๑ ถุง ๑ ครอบครัว ประมาณไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ได้ชี้แจงไปว่าจะมี ข้าวสาร ๑๐ กิโลกรัม ปลากระป๋อง ๑๐ กระป๋อง ผักกาดตองนกกพิราบ ๖ กระป๋อง ซอสฝาเขียว ๑ ขวด น้ำมันหอย ๑ ขวด น้ำปลา ๑ ขวด น้ำมันพืช ๒ ขวด และน้ำตาลทราย ๒ กิโลกรัม ยอดประมาณ ๙๑๖ บาท กับทางส่วนราชการที่เราปฏิบัติงานกันอยู่คือ กองคลัง และฝ่ายนิติกร ได้ข้อสังเกตว่าถ้าหากว่าเราดำเนินการเองจะเป็นลักษณะของจังหวัดลำพูน จะเป็นประเด็นปัญหา เราจึงตัดให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการที่มีธุรกิจครอบคลุมประเทศคือ แม็คโคร จัดการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จรายละเอียดที่เสนอไป จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดด้วยการขออนุมัติสภาขอใช้จ่ายเงินสะสม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยการดำเนินการให้เป็นงบประมาณเพราะงบกลางเราไม่มีแล้ว รายละเอียดในรอบแรกประมาณ ๓,๑๑๒ ครัวเรือน หมายถึงครอบครัวที่เสนอกันมา ๙ หมู่ ที่จะถูกตัดออกไปคือบ้านเช่า (คนที่ไม่ได้อยู่ในตำบลละหารตัดออก) แต่วันนี้เราอยากจะนำความรู้สึกดีๆ มาบอกว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้โทรศัพท์มาหาผมว่าเขาจะให้ถุงยังชีพในส่วนของจังหวัดนนทบุรี คือ ๑ ครัวเรือน ๑ ชุด เราก็ต้องหาวิธีการในการนำเสนอกับครอบครัวที่ตกลง วันนี้นะเรามียอด ๓,๑๑๒ ครัวเรือน มีเงื่อนไขคือครอบครัว ๒ ครอบครัว ๓ ไม่น่าจะมีปัญหา แต่บ้านเช่าต้องให้เจ้าของบ้านมีสัญญาจ้างรับรองมาและทางสมาชิกรับรอง และต้อง

นายก อบต.ละหาร

อยู่มาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ฉะนั้น จึงอยากที่จะทำความเข้าใจกับพวกเราว่าสิ่งที่เป็นกฎระเบียบทุกคนต้องถือปฏิบัติ แม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยเหนือที่ใหญ่ก็ต้องอิงระเบียบเหมือนกัน เราจะจ่ายได้เมื่อเรานำรายชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารที่มีความเดือดร้อนให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่ ประชุมอีกครั้งหนึ่งเพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วแจ้งยอดไปให้ อบจ. เขากำหนดมาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ไม่ทันแล้ว ต้องให้พวกท่านไปนำเสนอครอบครัวที่ตกหล่น เน้นมาขออย่าเป็นข้าราชการ ส่วนคนเดิมที่ ๓,๐๐๐ คริวเรือนนี้ไม่ต้องไปเอาแล้ว ไปเอาเพิ่มเติมมาอีก แต่เราจ่ายยังไม่ได้เพราะรายละเอียดเรายังไม่มีส่งให้เขา เขาก็ต้องการคำยืนยันและคณะกรรมการรับรองว่า ๔,๐๐๐ คริวเรือนนี้เดือดร้อน แต่ส่วนที่เราจะจ่ายก่อนที่จะให้ก่อนคือส่วนที่เป็นของ อบต.ละหารเราวันนี้เราอนุมัติเงินและสั่งซื้อไม่น่าเกิน ๕ วัน แล้ววิธีการจ่ายผมก็เป็นห่วงว่าเราจะเอาแบบไหน จะไปแต่ละจุดได้หรือไม่ ๒ หมู่รวมกัน ให้ระยะเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง เช่น หมู่ ๒ กับ หมู่ ๓ หมู่ ๑ กับหมู่ ๔ หากที่กลางมาถึงก็รับเซ็นต์ชื่อไป หมู่ ๖ กับหมู่ ๕ มารับที่ อบต. หมู่ ๗ รับตรงไหนก็หนึ่งเพราะเป็นหมู่ยาวจะเป็นที่อิสลามียะห์หรือสุเหร่าแดง หมู่ ๘ ก็จำนวนมาก และหมู่ ๙ ตรงไหน เราน่าที่จะจบวันหนึ่ง ๔ หมู่ ส่วนที่ตกหล่นก็ให้มารับที่ อบต. การที่จะให้มาตรงนี้ทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้น ท่านก็นำเสนอมาว่าวิธีการแจกจะเอาแบบไหน อย่างที่ผมเสนอไปคือหมู่ ๒ กับหมู่ ๓ จะที่สุเหร่าปากคลองหรือจะที่ศูนย์ เชื่อว่าประมาณ ๓-๔ ชั่วโมงน่าจะจบถ้ามาตามระบบ หมู่ ๑ กับหมู่ ๔ ตรงไหนดี ส่วนที่ตกหล่นเขายังไม่ได้มารับก็ให้มารับที่ อบต. และวิธีการในการให้ก็ฝากทุกคนว่าจะต้องเข้ามาตามระบบและตามรายชื่อ แต่ถ้าไม่สะดวกอย่างไรก็มารับที่ อบต.ได้ตามรายชื่อแต่ละหมู่ ของ อบจ. ที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกัน ไว้รอวิธีการของเขาอีกที ของเราประมาณไม่น่าเกินวันที่ ๑ มิถุนายน ต้องสั่งของ ๔ วัน มาจากอยุธยา เขามารถเทลเลอร์จัดเป็นชุดมาให้เรียบร้อย ส่วนเรื่องอื่นๆ ขอให้เราให้ความสำคัญกับการดูแลในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของพวกเรา ซึ่งถือว่าบางเรื่องความรู้สึกนึกคิดอยากทำ แต่บางเรื่องต้องอยู่ในเกณฑ์ พอโดนมาแล้วปัญหาเกิด ผมก็ไม่อยาก พยายามชี้แจงว่าจะต้องทำอะไรๆ พอโดนมาแล้วปัญหามันเยอะ จึงเป็นการป้องกันและยึดถือระเบียบเป็นหลักเพราะเราไม่ได้ทำหน่วยงานเดียว เราจะต้องฟังฟังคณะกรรมการที่มาจากอำเภอ จากหน่วยเหนือที่ทำงานร่วมกัน จึงฝากนักเรียนที่ประชุมทราบและขอให้พวกเราดูแลสุขภาพในช่วงที่มีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันและไม่เคยประสบลักษณะนี้มา ถูกปิดกั้นทุกๆ เรื่อง แม้แต่ในเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาที่ดีที่จะไม่ให้ใช้เคหะสถานที่เป็นมัสยิดหรือวัด สืบเนื่องจากโรครระบาดที่เราไม่เคยเจอ ฉะนั้น เราจะต้องอย่าคาดคดอย่างที่เขาคาดกัน มันก็ไม่แน่มันมาเรามองไม่เห็น น้ำมาเรายังมองเห็น คือเราป้องกันตามหลักสาธารณสุข ส่วนที่เป็นประเด็นในเรื่องกิจกรรมศาสนา ทางสำนักจุฬาราชมนตรีอนุโลมผ่อนผันให้ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาได้แต่ให้อยู่ในเงื่อนไขที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตอีกชั้นหนึ่ง เพราะทางผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่จะคุมในเรื่องของสาธารณสุข การยกเว้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด บางท่านบอกว่าจุฬาฯ ให้ละหมาดได้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ ไม่ใช่ครับ คนชี้แจงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบพอสมควร เพราะมิฉะนั้นจะเกิดความสับสนไปหมด ทำไม่ปิดวัด ทำไม่ปิดสุเหร่า เพื่อป้องกัน ไม่อยากที่จะให้รายละเอียดไปเป็นตัวกำหนดในการแพร่เชื้อได้ จึงนำเรียนเสนอที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔**

ประธานฯ

นายก อบต.ละหาร

ปลัด อบต.ละหาร

**เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓****๔.๑ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ****๔.๒ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๑ รายการ****๔.๓ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ**

มอบให้ปลัด อบต.ละหาร นำเสนอรายละเอียด

ในระเบียบวาระนี้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในการประชุมสภาครั้งก่อนที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภาที่ท่านได้ให้การรับรองไปแล้ว ได้มีการเพิ่มเติมอยู่ในแผนพัฒนาไปแล้ว ในส่วนของสำนักงานปลัด มีการขอโอนเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๙๐๖,๔๐๐ บาท โดยโอนจากโครงการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมพลังงานทดแทน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจากโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจากโครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี ๒๐๐,๐๐๐ บาท และโอนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร ในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐๖,๔๐๐ บาท เรื่องนี้ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เลิกคิดได้เลยว่กิจกรรมที่จะเป็นการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาที่มีคนเยอะๆ มารวมกัน ถ้าจะจัดได้คือไม่เกิน ๕๐ คน ไม่แนใจว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนเมื่อไหร่ ตอนนี้บอกว่าเริ่มฉีดเข็มแรกในลิงแล้ว ซึ่งจะใช้เวลาในการสังเกตดูอาการ ๔ สัปดาห์ และหลังจากนั้นจะฉีดเข็มที่ ๒ ก็จะดูอาการอีก ๘ สัปดาห์ แล้วจึงจะไปเข็มที่ ๓ พอเข็มที่ ๓ แล้วจึงจะมาทดลองฉีดในมนุษย์ ฉะนั้น ให้เวลาเร็วที่สุดปี ๒๕๖๔ อีก ๑ ปี กว่าที่จะเชื่อมั่นได้ว่าจะมีวัคซีน ฉะนั้น โครงการต่างๆ ที่เป็นการจัดกิจกรรมที่คนมาเยอะๆ วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ เลิกคิดได้เลย

โอนไปตั้งจ่าย ของสำนักงานปลัด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

รายการแรก จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว ราคาตัวละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ราคา ๖,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ จัดซื้อพัดลมยี่ห้อแบบติดเพดาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งที่บริเวณลานอเนกประสงค์ อบต.ละหาร พัดลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๖.๑๐ เมตร ใบพัดไม่น้อยกว่า ๖ ใบ

รายการที่ ๔ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๓,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๕ จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒๙,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๘ จัดซื้อเครื่องประเมินความพึงพอใจ ๑ เครื่อง ราคา ๖,๕๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ของกองส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ รายการ เป็นการขอ โอนเงินจำนวน ๓๖,๔๐๐ บาท เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๖,๔๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ของกองการศึกษา ๑ รายการ แต่มี ๓ ชุด โดยขอโอนเงิน จากในส่วนของค่าครุภัณฑ์กีฬา ค่าชุดเครื่องเล่นกลางแจ้ง ๓๔๐,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุ กีฬา ๔๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นกลางแจ้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นิธิ์ภูอตุลอิสลาห์ ๑ ชุด ราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาท และเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นกลางแจ้ง สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นดีธรรม ๑ ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว ๑ ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป ๑ ชุด ในราคาชุดละ ๖๒,๐๐๐ บาท รวม ๓ ชุด เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐ บาท ซึ่งจะซื้อทั้งหมด ๔ ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐ บาท

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของค่าครุภัณฑ์ ของสำนักงานปลัด จำนวน ๘ รายการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๙๐๖,๔๐๐ บาท ของกองการศึกษา เป็นค่าชุด เครื่องเล่นสนาม ในวงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของกองส่งเสริมการเกษตร เป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ในวงเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท นำเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด พิจารณา

ประธานฯ ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ทั้ง ๓ รายการ มีสมาชิก ท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายพรศักดิ์ บุญมาหา สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ ในส่วนของการโอนเงินงบประมาณในเรื่องของการติดตั้งเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กนิธิ์ภูอตุลอิสลาห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นดีธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่า เขียว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป ไม่ทราบตำบลละหารมีศูนย์ทั้งหมด ๗ ศูนย์ ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ที่ขออนุมัติวงเงินในวันนี้ผมมอง เห็นว่าก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ เพราะว่าศูนย์ทั้งหมดมี ๗ ศูนย์ แต่ดำเนินการแค่ ๔ ศูนย์ ทำไม่ไม่ทำให้พร้อมกันทั้ง ๗ ศูนย์ ซึ่งแน่นอนเด็กทุกคนต้องการพัฒนาการสมวัย แต่ว่า เลือกทำไม่ก็ศูนย์ ทำไม่ไม่ทำให้เหมือนกันทั้ง ๗ ศูนย์ไปพร้อมๆกัน อยากขอทราบ รายละเอียดให้ท่านได้ชี้แจงด้วย

ปลัด อบต.ละหาร เรียนชี้แจงว่าเป็นความต้องการของทางศูนย์ และโดยเฉพาะคือว่าในบางศูนย์มีข้อจำกัด นี่เป็นเครื่องเล่นกลางแจ้ง ในบางศูนย์เราไม่มีสถานที่เพียงพอ เช่น ศูนย์สุเหร่าแดงเราไม่มี สถานที่ อาศัยอยู่ไม่มีสถานที่ที่จะใช้ติดตั้งได้ ศูนย์เกาะลอยพื้นที่เต็มแล้ว ไม่มี พยายาม เจริญกับทางโรงเรียนหลายหนแล้วโรงเรียนก็ไม่ยอม แล้วยังมีปัญหาเรื่องทางเดินเข้าอีก ด้วย ในส่วนของศูนย์อื่นจริงแล้วนั้นเรามีเครื่องเล่นแต่ว่าเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในร่มของแต่ละ ศูนย์ตามสภาพพื้นที่ของศูนย์ แต่ที่นี้เครื่องเล่นกลางแจ้งจะมีขนาดใหญ่จะต้องติดตั้ง ติดตรงติดกับพื้นที่ต้องใช้พื้นที่พอสมควร อย่างศูนย์นิธิ์ภูอตุลอิสลาห์ มีพื้นที่ มีลาน ศูนย์แสงประทีปก็ยังมี ศูนย์สุเหร่าเขียวก็มี ฉะนั้น ในบางจุดความต้องการและดู ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แต่ว่าชุดเครื่องเล่นในร่มในทุกศูนย์จะมีอยู่ เรียนท่านทราบ

นายพรศักดิ์ บุญมาหา  
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙

ในส่วนของท่านปลัดได้ชี้แจงถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจน อยากทราบว่าจะอย่างไรกับศูนย์แสง  
ประทีป ติดตรงไหนที่บอกว่ายังพอมีพื้นที่อยู่ และทำไมเราไม่ทำให้เหมือนกัน ถ้าเกิดว่า  
เป็นเครื่องเล่นกลางแจ้งเราลงไม่ได้ทุกศูนย์ ทำไมไม่เอาเครื่องเล่นหรือเจรจาให้ได้ทุกศูนย์  
หรือเจรจาขอพื้นที่ อย่างศูนย์สุเหร่าแดงผมเห็นว่าคาราคาซังมานานในเรื่องของพื้นที่ที่จะ  
สร้างศูนย์ ซึ่งเด็กในพื้นที่ซึ่งถ้ามองว่าในทุกศูนย์ก็คงเป็นไปได้เพราะพื้นที่หมู่ ๗ เป็น  
พื้นที่ที่ยาว และการเดินทางของเด็กทุกศูนย์ ที่ขึ้นดิธรรมาการเดินทางก็จะลำบาก อยาก  
ให้ช่วยกันพิจารณาตรงนี้ว่าทำอะไรให้ไปได้ทุกที่ และเหมือนกันทุกที่อย่าเกิดปัญหา  
การลักลั่น ความไม่เป็นธรรมเพราะใช้เงินภาษีอากรของประชาชนและอยากให้เกิดความ  
คุ้มค่ามากที่สุด อยากให้เป็นอย่างนั้น

ปลัด อบต.ละหาร

ในส่วนของคุณ์แสงประทีป ยังพอมีที่ในบริเวณทางด้านข้างที่จะติดตั้งได้ ซึ่งเราก็ดูแล้ว  
และในส่วนครูของคุณ์ที่จะดูแล จึงมีการติดตั้งจะเห็นได้ว่ารูปแบบและขนาดจะไม่เท่ากัน  
ในแต่ละแห่ง ในการใช้พื้นที่ในแต่ละแห่ง จริงแล้วเราพยายามจะพิจารณาที่จะให้กับทุก  
ศูนย์ อย่างศูนย์ชั้นดิธรรมาก็เคยมีการไปติด ในตัวอาคารข้างบนซึ่งก็มีขนาดใหญ่สูงพอ  
สมควรเกือบถึงเพดาน และก็ไม่เหมาะสมว่าบนตัวอาคารสภาพเด็กที่ต้องขึ้นไปชั้นบน  
ต้องขึ้นไปเล่นซึ่งจริงที่ถูกแล้วเด็กควรที่จะได้เล่นกลางแจ้งเพื่อที่จะได้แสงแดดในช่วงเช้าๆ  
พยายามที่จะจัดทำให้ในทุกศูนย์ที่มีความต้องการ ซึ่งโดยจริงแล้วขณะนี้ทุกศูนย์มีเงินสะสม  
ของคุณ์อยู่ ซึ่งเรายังหาวิธีการที่จะนำเงินตรงนี้มาใช้ไม่ได้เพราะระเบียบไม่เอื้ออำนวยให้  
บางศูนย์มีเงินสะสมอยู่ ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท คือเงินที่เหลือจากโครงการอาหาร  
กลางวัน เงินที่อุดหนุนที่ให้ไปแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ ซึ่งพยายามดูในข้อระเบียบต่างๆ ศึกษา  
แล้วก็ยังหาแนวทางไม่ได้ว่าจะเอามาใช้กรณีอย่างไรได้ที่มีชัดเจน เป็นอีกวงเงินหนึ่ง  
ที่เสียหายของแต่ละศูนย์มีเงินอยู่เยอะ เป็นหลักแสนทุกศูนย์ รวม ๆ กันแล้ว ๗ ศูนย์ เป็น  
หลักล้านในขณะนี้ตั้งแต่มีศูนย์มา ยังต้องเป็นเงินสะสมอยู่ เรียนให้ท่านทราบทาง อบต.  
ก็พยายามดูแลอยู่เพื่อที่จะให้แต่ละศูนย์มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ในการพัฒนาการ  
ของเด็กให้เพียงพอ ให้ตรงตามความต้องการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก หรือแม้แต่การ  
ปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้มีความปลอดภัย ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ได้มีการดำเนิน  
การอยู่ อย่างศูนย์เกาะลอยก็ดำเนินการอยู่ อย่างศูนย์ชั้นดิธรรมาก็มีการปรับปรุงต่อเติมกัน  
ไปในลักษณะของพื้นที่ที่มีให้อยู่ในจำนวนจำกัด พยายามทำให้ดีที่สุดในการที่จะดูแลทุกคน

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามอีกหรือไม่

นายฮาปีบูลละหาร  
ชูพุทธพงศ์ (สมาชิก ม.๖)

สอบถามของคุณ์มุไฮยิดดิน หมู่ ๖

ปลัด อบต.ละหาร

ผมไม่แน่ใจว่าลานตรงนั้น ณ วันนี้โอนเป็นของใคร ล่าสุดมีงบของ อบจ. มาลงเทศอนกริต  
และพื้นที่ที่เหลือตรงนั้นคือใครอย่างไรอีก คือว่าเป็นลานไปหมดแล้วถ้า ถามว่าไปติดตั้ง  
เครื่องเล่นอีก เวลาท่านจะจัดงานอะไรท่านจะมีปัญหาในการใช้พื้นที่ด้วย ตอนนี้มีลาน  
มา ท่านก็ต้องไปหาว่าจะใช้พื้นที่ตรงไหนเพราะว่าสภาพที่คับแคบ แต่ว่าในแนวโน้มปีนี้  
เด็กลดลง ขณะนี้เด็กลดลงหมดทุกศูนย์ และล่าสุดขณะนี้ไม่แน่ใจว่าจะเหลือเด็กสักกี่คน  
ถ้าเปิดมา ๑ กรกฎาคมนี้ เพราะเชื่อว่าเด็กส่วนหนึ่งไปกับผู้ปกครองกลับต่าง จังหวัด หรือ  
จากที่ตงงานเลยกลับต่างจังหวัด คงต้องไปดู ท่านไปดูตรงนั้นว่าถ้าเป็นไปได้โรงเรียนสุเหร่า



ปลัด อบต.ละหาร

ลากค้อนเองมีขึ้นอนุบาลอยู่ ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาช่วยได้หรือไม่ ในการจัดทำสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ซึ่งอาจจะต้องปรับพื้นที่ เพราะตอนนี้เป็นคนกรีดหมด ถ้าเด็กวิ่งล้มก็หัวแตกหรือไม่ก็ฟันหัก จะต้องมีระบบป้องกันอย่างไรในส่วนของตรงนี้ ตอนนี้ถ้าท่านไปดูคอนกรีตที่เทมาใหม่นั้นสูง ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมแค่นั้นแล้วส่วนที่เหลือคืออย่างไร เป็นของมีสียด หรือว่ามีสารถ่ายไอออนทรีย์สกินกันไปอย่างไร ตอนที่โอนจาก สพฐ. ไป อบจ. เขามีการถ่ายไอออนทรีย์สกินกันไปอย่างไร อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกัน ต้องไปดูอาณาเขตพื้นที่แค่นั้นในส่วนของส่วนที่เป็นทรัพย์สินของมีสียดเอง บริเวณของมีสียดเองแค่ตรงไหนอย่างไร ส่วนลานกีฬาตรงข้ามกุโบรนั้นเสร็จแล้วส่งงานแล้ว ในส่วนของลานคอนกรีตตรงนั้นท่านลองดู หรือว่าถ้าเป็นไปได้ลองให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขามาทำต่อหรืออย่างไรให้เสมอกันไป หรือปรับปรุงพื้นที่ตรงไหนที่จะเป็นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง เพราะมีเขื่อนนั้นจะมีปัญหาเวลาทางมีสียดจะจัดงานเองจะมีปัญหาการใช้พื้นที่ด้วย ลองไปดูจุดสรรพื้นที่ดูก่อน

นายก อบต.ละหาร

ส่วนที่ไม่ได้ ๓ ศูนย์ ท่านไปหาข้อสรุปมาจะลงตรงไหน เพราะบางทีผมอยากนำเสนอว่าการให้ความเห็นของผอ.ศูนย์ บางทีก็พูดไม่เต็มปาก บางพื้นที่เจ้าของสถานที่ก็แรง บางทีก็คุยกันไม่ได้ บทสรุปมาคือไม่เอา ฉะนั้น ๓ ศูนย์ที่ยังไม่ได้ ผากท่านสมาชิกไปดูว่าจะเอาลงตรงไหนได้ที่ไม่บดบังและสามารถตั้งได้ คือเป็นมาตรฐานตั้งได้ ท่านจะไปเอาตรงไหนก็ตามไปขออนุญาตมา ครึ่งหน้าฝากกองการศึกษาฯ นำเสนอใส่ไปเพื่อที่จะให้ได้เหมือนกัน ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุหร่าแดง เป็นประเด็นปัญหาเรื่องนิติกรรมที่ดิน อย่างคิดว่าเราไม่ทำเราตั้งงบประมาณในการถมดิน เราตั้งงบประมาณไว้แต่สุดท้ายนิติกรรมที่ดินไม่มีที่ดินยังเป็นของนานาอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ หรือท่านใดจะบริจาคที่ก็ได้ จะได้เอาไปลงเป็นที่ไปทางไป เพราะว่ามันไม่ได้ในลักษณะผมก็นำเรียนเสนอกับทางอิหม่าม คุณไม่ทำนิติกรรมที่ดินมาคือเราก็ไม่ทำอะไรให้ เพราะจะไปใช้หลวงระเบียบไม่มี ข้ออ้างไม่ได้ จึงนำเสนอให้พวกเราได้ทราบอย่าคิดว่าเราไม่ทำเราอยากทำ ไม่เช่นนั้นเราจะตั้งงบประมาณถมดินไว้ทำไมตั้งหลายล้าน สุดท้ายนิติกรรมก็ไม่ผ่าน สรุป ๓ ศูนย์ที่ไม่ได้ให้ไปหาที่ลงประชุมครึ่งหน้าให้ใส่ไปหรือเพิ่มวาระอื่นไป

นายพรศักดิ์ บุญมาหา  
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙

ในกรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเมื่อท่านนายกฯ ท่านได้รับปากว่าอีก ๓ ศูนย์ให้ประสานแต่ผมมองว่าในเรื่องของการประสานงาน อย่าให้ ผอ.ศูนย์ได้ดำเนินการโดยลำพัง อยากให้คุยกับสมาชิกในพื้นที่ด้วยเพราะว่าสมาชิกจะมีศักยภาพมากกว่าในการที่จะไปเจรจาจะเป็นโต๊ะอิหม่ามหรือเป็นทางโรงเรียนก็ดี ไม่ใช่ให้ทาง ผอ.ศูนย์ดำเนินการไปโดยลำพังแล้วก็ได้ผลสรุปอะไรเลย ถึงวันนี้ท่านนายกฯ ได้รับปากในเรื่องของอีก ๓ ศูนย์ที่เหลือ ผมเข้าใจว่าเป็นความหนักใจ วันนี้ก็อยากให้เห็นครับ

ประธานฯ

มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่

- ไม่มี - ขอมติที่ประชุมทั้ง ๓ รายการ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ออนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ ของสำนักงานปลัด เป็นค่าซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๙๐๖,๔๐๐ บาท ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ในวงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท และในระเบียบวาระที่ ๔.๓ ของกองส่งเสริมการเกษตร เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ในวงเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๔ ท่าน)

มติที่ประชุม	อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของสำนักงานปลัด เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๙๐๖,๔๐๐ บาท ในส่วนของกองการศึกษาฯ เป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ในวงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของกองส่งเสริมการเกษตร เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ในวงเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ปลัด อบต.ละหาร	<p>เนื่องจากว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีการตรวจพบมาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีข่าวออกมา ซึ่งโรคนี้เกิดจากต่างประเทศ ไม่ได้เกิดจากคนไทยที่อยู่ในประเทศ แต่เกิดจากคนไทยที่มาจากต่างประเทศ กับชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยแล้วนำเชื้อโรคนี้เข้ามา ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการ ในการดำเนินการมาในส่วนของความเดือดร้อนเนื่องจากว่าได้มีพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีคำสั่งปิดสถานบริการ สถานทำงาน สถานประกอบการต่างๆ โรงงานต่างๆ หรือแม้แต่โรงเรียนสถานศึกษา มีการกำหนดเวลาที่เรียกว่าเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น.- ๐๔.๐๐ น. และขณะนี้ได้ผ่อนปรนมาเป็น ๒๓.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนในการทำมาหากินในการดำรงยังชีพของพี่น้องประชาชน จากคนที่เคยทำงาน เช่น เคยขายของตลาดนัดได้ก็ถูกสั่งปิดหมด หรือว่าร้านค้าร้านอาหารที่ถูกสั่งปิดที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของรายได้ ในเรื่องของการประกอบอาชีพ ซึ่งในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่างๆ นั้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการต่างๆ ออกมาอยู่เป็นระยะ ซึ่งบางหนังสือสั่งการในบางเรื่องนั้นก็บั่นบอบายของรัฐบาลที่ออกมาก็สร้างความสับสนให้กับองค์กรท้องถิ่นด้วย ในการที่องค์กรท้องถิ่นจะดำเนินการใดๆ ในการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนนั้นจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก จะถูกสะกิดจากหน่วยงานต่างๆ อย่างตอนนี้ไม่ว่าจะ สตง. ปปช. ปปท. ก็ออกหนังสือเวียนไปทั่วประเทศ อย่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาบอกว่าจะประชุมกันวันนี้ใหม่ และได้ข่าวว่าเขาถูก สตง.สะกิดว่าทำได้หรือไม่ ไปจ่ายอย่างนี้ได้หรือไม่ เพราะว่าบุคคลที่มีได้มีอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในครั้งแรกที่ประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกมาหลักๆ คือ มีสัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับวันลงทะเบียน มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนนทบุรี หรือเป็นผู้อาศัย หรือเช่าบ้านอยู่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หัวหน้าครอบครัวไม่ได้ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำนาญปกติ เบี้ยหวัดส่วนราชการ เป็นต้น เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งที่ได้รับ ๑ ชุด ต่อ ๑ ครอบครัว แต่ปรากฏว่าวันหลังมาพอโทรไปถามให้แน่ว่าเรามีผู้ที่เป็นบ้านเช่าแล้วยื่นคำขอที่เรามีการลงทะเบียนมา เลยติดต่อถามกลับไปให้แน่เขาบอกว่าตอนนี้เขาขอถอยก่อนเพราะเขาถูกสะกิดมา ตอนแรกบอกว่าวันพฤหัสบดีที่แล้วจะประชุมคณะกรรมการใหม่แล้วเลื่อนมาประชุมวันนี้ ซึ่งคาดว่าในตอนบ่ายนี้เขาคงจะได้ข้อสรุปมาว่าเขาจะกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไรออกมาในการที่จะให้ความช่วยเหลือ แต่โดยหลักเกณฑ์ใหญ่ๆ แล้ว ในเมื่อองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ อบต. เทศบาล ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้วในรอบแรก ถ้ารอบที่ ๒ ถ้ายังมีปัญหาความเดือดร้อนอยู่จำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือ อบต. หรือ เทศบาล ก็สามารถที่จะร้องขอไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ หรือทางอบจ.ได้ โดยการส่งรายชื่อของคนจากรอบแรกที่ผ่านมาการคัดเลือกผ่านการพิจารณาแล้วไปให้</p>

## ปลัด อบต.ละหาร

หรือว่าการเปิดรับใหม่ ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากในการใช้หลักเกณฑ์นี้ ขณะนี้ท่านจะเห็นว่าบางแห่งแตกต่างกันในเรื่องของถุงยังชีพ คือตอนนี้ในจังหวัดนนทบุรีให้เป็นถุงยังชีพหมด เครื่องอุปโภคบริโภคหมด เพราะว่ามีประเด็นที่ทาง สตง. ให้การทักท้วงมาว่าถ้าให้เป็นเงินอาจจะเป็นการซ้ำซ้อนกัน ถ้าจะมองว่าซ้ำซ้อนก็เป็นเงินงบประมาณเหมือนกันก็ซ้ำซ้อนเหมือนกันหมด ล่าสุดหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ออกมาบอกว่ากรณีของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรณีของเกษตรกรที่ได้ ๑๕,๐๐๐ บาท กรณีผู้ที่ลงทะเบียนในระบบเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ดี กรณีผู้ที่ลงทะเบียนของประกันสังคมแล้วก็ดี ถือว่าไม่ซ้ำซ้อน อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยถือว่าไม่เป็นการซ้ำซ้อนกัน ถ้าเห็นว่าครัวเรือนนั้นยังมีความเดือดร้อนอยู่ คือเขาใช้ครัวเรือนไม่ใช่รายบุคคล การให้ความช่วยเหลือใช้เป็นครัวเรือนไม่ใช่รายบุคคล เพราะว่าเดี๋ยวมีความสับสนขึ้นมาอีก คือทางอำเภอโดยกรมการปกครองได้ให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปสำรวจ ที่เรียกว่าโปรแกรม Thai QM ทำแล้วกรมการปกครองก็ไม่ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ ทำแล้วก็ส่งมาให้องค์กรท้องถิ่น ดูข้อมูลแล้วเป็นการไปสัมภาษณ์บุคคล ซึ่งในประเด็นนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบ ได้มีหนังสือแจ้งมาว่าจะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนมิใช่เป็นรายบุคคล ดังนั้น คนที่มาลงทะเบียนในระบบ Thai QM ถามว่าตอนนี้องค์กรท้องถิ่นจะให้การช่วยเหลืออะไรได้หรือไม่ คงจะไม่ได้ เพราะเป็นรายบุคคล แต่คนๆ นั้นก็คงจะอยู่ในครัวเรือนที่มีการมาลงทะเบียนยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ เรียนท่านทราบเมื่อประชาชนมาถามท่านว่าแล้วที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการสำรวจไป ก่อให้เกิดความสับสนให้กับประชาชนในหมู่ด้วยเหมือนกับไปสร้างความหวังให้เขาสุดท้ายแล้วกรม การปกครองเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ก็มีผลงานออกมาว่ามีการสำรวจข้อมูล ของตำบลละหารเกือบ ๓,๐๐๐ ราย จากการสำรวจ Thai QM นี้ ในการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการกระทรวงมหาดไทยคือเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นได้ โดยในการดำเนินการนั้นให้องค์กรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเรียกว่าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนระดับองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน มีข้าราชการจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย มีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลที่นายอำเภอมอบหมาย มีผู้แทนส่วนราชการที่นายอำเภอมอบหมายอีกไม่เกิน ๒ คน และผู้แทนประชาคมที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกอีกไม่เกิน ๓ คน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้าหน่วยงานของ อบต. อีกไม่เกิน ๒ คน โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนั้น ในหนังสือสั่งการกำหนดในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือว่าให้ดำเนินการช่วยเหลือได้โดยใช้ตามระเบียบข้อ ๑๒ ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ปลัด อดต.ละหาร

ชีวิตให้ดีขึ้น หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยในการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๑๒ นั้น ให้ไปใช้ตามระเบียบ ข้อ ๑๖ คือในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนั้นได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าในข้อ ๑๖ (๒) การให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังไม่เคยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้ ฉะนั้น หลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงที่สุดที่องค์กรท้องถิ่นใช้คือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ในระเบียบนี้กำหนดว่าครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน หมายถึงครอบครัวที่มีรายได้น้อยประสบความเดือดร้อนเพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัวตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เราก็จับประเด็นข้อ ๔.๔ คือประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ โดยในการให้ความช่วยเหลือนั้นในข้อ ๘ ของระเบียบกำหนดว่าสามารถช่วยเหลือด้านการเงินและสิ่งของในวงเงินให้การช่วยเหลือได้ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว ช่วยติดต่อกันได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ โดยให้ช่วยได้เป็นค่าอุปโภคบริโภคหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น หรือเป็นการให้ทุนประกอบอาชีพ รวมถึงการรวมกลุ่มในด้านอื่น คือหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ โดยเรื่องนี้ได้มีการกำหนดยกเว้นระเบียบให้เนื่องจากว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน กำหนดว่าเมื่อมีการประกาศท้องถิ่นจะต้องประกาศให้ประชาชนผู้ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ หลังจากนั้นแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเมื่อพิจารณาแล้วให้ตีประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ณ ที่ทำการขององค์กรท้องถิ่น ตามหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งในเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ คำสั่ง ยกเว้นระเบียบว่าไม่ต้องตีประกาศ ๑๕ วัน และยกเว้นระเบียบว่าในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ไม่ต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้เลยเพราะถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นฉุกเฉิน โดยที่ต้องกลับไปใช้ตามระเบียบตัวนี้ เนื่องจากว่าประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มิได้ประกาศให้เป็นโรคระบาด แต่บอกว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งก็ไปตรงกับ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้าหากว่าประกาศเป็นโรคระบาดโรคระบาดในคนโรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดในพืช อันนี้ถือว่าเป็นสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น ในการดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือนั้นก็กำหนดว่าให้องค์กรท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จะไปใช้จากงบกลางก็ใช้ไม่ได้เพราะมิใช่สาธารณภัย จึงใช้งบกลางเงินสำรองจ่ายไม่ได้ วิธีการคือต้องโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือใช้จากเงินสะสม และซึ่งเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ สั่งการยกเว้นระเบียบว่าถ้าเงินสะสมไม่เพียงพอให้ใช้เงินสำรองเงินสะสมได้ด้วย ซึ่งในการที่จะไปใช้จากเงินงบประมาณปกติ ขณะนี้องค์กรท้องถิ่นก็ประสบปัญหาทางด้านนครคลังในเรื่องของรายได้ของปีงบประมาณนี้ เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ แล้วมาใช้กฎหมายใหม่คือ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ต่างประเทศเรียกว่า ภาษีทรัพย์สิน ซึ่ง ณ วันนี้อย่างไม่มีเงินรายได้ตรงนี้เข้ามาเลย วันนี้เรามีรายได้เล็กๆ น้อยๆ จาก

## ปลัด อบต.ละหาร

ภาษีตัวอื่น จากภาษีป้าย จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่เงินก้อนใหญ่จากภาษียังไม่มีเข้ามา ดังนั้น ท้องถิ่นหลายแห่งโดยเฉพาะท้องถิ่นขนาดเล็กต่างจังหวัดกำลังประสบปัญหาเงินเดือน ก็จะไม่มีการจ่ายต้องรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินสะสมก็ให้ใช้เงินสะสมได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ในส่วนของเงินสะสมนั้นจะไปใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ข้อ ๘๑ ก็ได้เพราะไม่ใช่สาธารณภัย ดังนั้น ต้องมาใช้ตามระเบียบข้อ ๘๘ (๑) ระเบียบระบุไว้ว่าองค์กรท้องถิ่นอาจใช้จ่าย เงินสะสมได้โดยอนุมัติของสภา ภายใต้เงื่อนไขว่าเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินกิจการขององค์กรท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่มีเงื่อนไขอีกว่าจะต้องมีการกั้นเงินค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น กั้นไว้ใช้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย กั้นไว้เป็นการจ่ายพวกเบี้ยยังชีพทั้งหลาย กั้นไว้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งในส่วนของเงินสะสมของ อบต.ละหาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (วันที่ปิดบัญชีของปีงบประมาณ ๒๕๖๒) มีเงินสะสมอยู่จำนวน ๑๙๖,๔๐๘,๔๘๔.๑๕ บาท มีการหักทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายแล้วเหลือเงินสะสมอยู่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ๑๙๖,๔๐๘,๔๘๔.๑๕ บาท และเมื่อพิสูจน์จากยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารเงินฝากคลังจังหวัดแล้วเป็นเงิน ๑๙๖,๔๐๘,๔๘๔.๑๕ บาท ถือว่าถูกต้องตรงกัน และหลังจากนั้นได้มีการหักค่าใช้จ่ายจากที่สภาได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วในหลายๆ โครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หักค่าใช้จ่ายที่สภาได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมไปแล้วในโครงการต่างๆ สำรองจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ สำรองจ่ายเป็นสาธารณภัย สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน แล้วจึงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำมา ใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อยู่จำนวน ๗๗,๘๖๖,๓๓๙.๐๘ บาท และมีทุนสำรองเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ในขณะนี้ ๙๒,๕๑๙,๔๒๔.๕๕ บาท (เอกสารได้แจกให้ท่านไปแล้ว) ดังนั้น จึงขออนุมัติที่ประชุมสภาโดยใช้อำนาจของสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ (๑) ขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) คราวเรือนละ ๑ ชุด ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ละหาร ที่ประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ในราคาชุดละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท จำนวนเงินสะสมที่ขอจ่ายใช้จ่ายในครั้งนี้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหตุที่ขอไว้เผื่อว่าถ้าเกิดหลังจากนี้แล้ว อาจจะมีผู้มายื่นคำขอเพิ่ม ผู้มายื่นอุทธรณ์ แต่ ณ วันนี้ได้ไฟเขียวจาก อบจ.แล้วคิดว่าคงจะลดภาระของเราไปแล้ว เพราะถ้าคิดตัวเลขที่ ๓,๐๐๐ ครัวเรือนในขณะนี้ (เอาตัวเลขกลมๆ) ครัวเรือนละ ๑,๐๐๐ บาท จะเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท กับเผื่อไว้ แต่คิดว่าถ้ามีอีกก็อาจจะเป็นของ อบจ.แล้ว เพราะในวงเงินของ อบจ. ก็มากพอสมควรเท่าที่ทราบมาที่ อบจ. ขอยกเว้นระเบียบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเรื่องนี้บาง อบต. หรือบางเทศบาล เขาต้องขอยกเว้นระเบียบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เปิดประชุมสภา เช่น อยู่นอกสมัยประชุมสามัญหรืออะไรก็แล้วแต่ เขาต้องไปขอยกเว้นระเบียบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะให้เป็นอำนาจของท่านนายกฯ เป็นผู้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในส่วนของ อบต.

ปลัด อบต.ละหาร เนื่องจากว่าเรามีกำหนดสมัยประชุมสภาไว้แล้ว วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงคิดว่าถ้าหากเป็นอย่างนั้นเราก็ให้เป็นหน้าที่ของสภา ให้เป็นอำนาจของสภาในการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจะได้เป็นบทบาทของสภาว่าสภาเป็นผู้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จึงจำเป็นต้องขออนุญาตนายอำเภอขอขยายเวลาประชุมสมัยประชุมสามัญครั้งนี้ออกมาอีก ประกอบกับเป็นช่วงของเดือนถือศีลอด จึงขอขยายเวลาการประชุมออกมาอีก เป็นเหตุผลที่ขออนุมัติขยายเวลาสมัยประชุมออกมา นำเรียนท่านให้ทราบในวงเงินที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ในขณะที่ ๗๗,๘๒๖,๓๓๙.๐๘ บาท นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ตามที่ปลัดฯ ได้ชี้แจงการขอใช้จ่ายเงินสะสมแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายพรศักดิ์ บุญมาหา  
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙

ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.ละหาร ในวันนี้อยากทราบก่อนประเด็นแรกคือในเรื่องของที่ว่าจะอุทธรณ์หรือว่าจะขอขึ้นทะเบียนใหม่ที่น่ายกได้ชี้แจงไปเมื่อวาระแรกๆ ในเรื่องของบ้านเช่าหรือคนที่ยังไม่ได้สิทธิ์ ในกรณีนี้เอาอย่างไรแน่อยากทำความเข้าใจก่อนไม่ใช่เดี๋ยวไปเอามาแล้วมีปัญหา ไม่ได้ ไม่จ่าย ปัญหาเกิดกับผมอีก ผมไปลงพื้นที่ ตากแดดทุกวันๆ มันเหนื่อย ไม่รับก็ไม่ได้ โดนตำ ที่รับมาก็ให้คณะกรรมการมาพิจารณาเองว่าเป็นอย่างไรควรหรือไม่ควร ส่วนเขาจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ผมไม่ได้หวังว่าเขาจะเป็นบ้านเช่าหรือไม่เป็นบ้านเช่า เพราะว่าเขามีผลกระทบ เขาอ่านหัวกระดาษเขาว่าเขามีผลกระทบ ผมไม่ได้หวังสิทธิ์เลือกตั้งก็ส่วนสิทธิ์เลือกตั้ง สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาได้อยู่จริงถึงแม้จะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อันนี้เขามองแล้วว่าเขาควรมีสิทธิ์ได้ เขาก็ยื่นมา แต่ในเมื่อคณะกรรมการไม่ให้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่อยากขอความชัดเจนในเรื่องของเหล่านี้ในเรื่องของบ้านเช่าหรือบ้านไม่มีเลขที่ เพราะว่าบางคน เขาได้ดูโฉนดจาก อบต. บางบัวทองบ้าง จาก อบต.อื่นบ้าง เขาถามมาได้เป็นครอบครัว ๒ เป็นบ้านไม่มีเลขที่ เป็นบ้านเช่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจ่าย อบจ. ก็มีหนังสือมาว่าจ่ายก็ยังมีคุณสมบัติอยู่ อยากให้ทำความเข้าใจและก็ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ใช่ไปเอามาอย่างที่แล้วก็บอกว่าไม่ได้ แต่เรากันเงินไว้แล้วอนุมัติใช้จ่ายเงินวันนี้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนที่เราจะต้องเยียวยาที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแค่ ๓,๐๐๐ กว่าราย

ประเด็นถัดมาในเรื่องของถุงยังชีพที่นายกท่านว่า ข้าวสาร ๑๐ กิโลกรัม ปลากระป๋อง ๑๐ กระป๋อง ผักกาดดอง ๖ กระป๋อง ซอสฝาเขียว ๑ ขวด น้ำมันหอย ๑ ขวด น้ำปลา ๑ ขวด น้ำมันพืช ๒ ขวด น้ำตาลทราย ๒ กิโล เป็นตัวเงินจำนวนเท่าไร แล้วใช้มาตรฐานยี่ห้ออะไร ผมเห็นที่ปลัดบอกว่าจะให้จัดมาจากจังหวัดอยุธยา ผมมองว่าก็ต้องมีค่าดำเนินการซึ่งก็จะทำให้แพงขึ้นไปอีก แต่ผมมองว่าเป็นการเอื้อเจ้าสาวอีกเพราะทุกอย่างเจ้าสาวคลุมหมดแล้วไม่จำเป็นจะเป็นเซเว่น แม็คโค โลตัส ผูกขาดไปหมดแล้ว ตลาดกลางตายตอนนี้

ประเด็นต่อมาในเรื่องของเกษตรกรที่ว่าเราจะต้องตัดสิทธิ์ วันนี้เราพูดว่าเราจะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชน ไม่ได้ใช้คำว่าเยียวยา เพราะฉะนั้น ความซ้ำซ้อนจะไม่เกิดในเรื่องของประเด็นตรงนี้ และก็พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ากำลังตีความกันผิด ผมบอกว่าเราให้ความช่วยเหลือแล้วแจกเป็นถุงยังชีพ เรามองว่าซ้ำซ้อนกับเงินเยียวยา ผมไม่มองอย่างนั้น ผมมองตั้งแต่ต้นเรื่องนี้จนกระทั่งมีหนังสือสั่งการที่ปลัดได้อ่านเมื่อสักครู่ ถ้าหนังสือสั่งการฉบับนั้นหรือหนังสือมาก่อนในวันต้นๆ ปัญหาที่จะไม่เกิด แต่วันนี้ในเมื่อมีมาแบบนี้จะได้แก้ไข แล้วจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบ แน่นนอนวันหนึ่งเราจ่าย ๓,๑๑๒ ครัวเรือน ตามที่ท่านนายกท่านพูด แน่นนอนต้องมีคนอยากได้มาอีกแล้วจะเกิดปัญหา แล้ววันนี้ก็มีเอกสารที่ส่งไม่ทัน

นายพรศักดิ์ บุญมาหา  
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙

ฉบับนั้นตามประกาศมีอีกหลายราย อย่างที่หมู่ ๒ ก็มีอีก ๓๐ กว่าราย และหมู่อื่นๆ ก็คงจะมีด้วย และอีกประเด็นหนึ่งคือการตัดสิทธิ์โดยใช้อำนาจลูกจ้าง พนักงานอะไรต่างๆ ผมเห็นว่าไม่เหมาะสม แล้วไปลงเฟส ลงไลน์ สร้างความไม่เข้าใจให้กับชาวบ้าน ยังไม่ทันไรเลยท่านลงเฟส ลงไลน์ ตัดสิทธิ์เขาแล้วใช้อำนาจอะไร ตอนแรกยังไม่ได้เข้ามาเป็นลูกจ้างก็แต่กลับมาพอได้เข้ามาทำงาน เรื่องเยอะ ผมเป็นนักการเมือง สมาชิกสภาทุกคนเป็นนักการเมืองยากปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน อยากให้เขาได้ถึงแม้เขาจะไม่ได้มีชื่ออยู่ในที่นี้แต่เขามีความเดือดร้อน ผมเองก็มีความเดือดร้อน ถามว่าเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท สำหรับครอบครัวที่มีคน ๑๐ คน ๒๐ คน ทำอะไรได้บ้างต่อเดือน เกษตรมีปัญหาหรือไม่ ข้าวถูกหรือไม่ มะม่วงไปเทกระจาดขายได้หรือไม่ แต่งโมขายกันเกลื่อนกลาดไม่มีราคา มีทุเรียนที่แพง ถามว่าเกษตรกรทำเกษตรแล้วได้เงิน ๕,๐๐๐ บาท ถึงคนในครอบครัวทั้งหมด ๑๐ คน ๒๐ คน ไม่ใช่ในครอบครัวหนึ่ง บ้านเลขที่หนึ่ง มีสมาชิกในครอบครัว ๑๕ คน ๒๐ คน ในครอบครัวมีเกษตรกรแค่คนเดียวแต่ยกเลขที่บ้านไปทั้งหมดเลย ทั้งๆ มีอีก ๒,๓ ครอบครัว อยู่ในนั้นซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวกับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาทของเกษตรกรเลย เขายังทำงานรับจ้าง โรงงานรับจ้างทั่วไป ขับรถวิน ขับรถแท็กซี่ ก็มีความเดือดร้อนหมด แต่วันนี้ไม่ให้ผมกึ่ง อยากให้ดำเนินการและพิจารณาใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวันที่เราจ่าย เพราะผมอยู่ในพื้นที่ สมาชิกอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดโดนหมด ค่าฝากมาหานายกฯ ด้วย ค่าปลัดด้วย ผมก็จะได้ชี้แจงว่าอันนี้ปลัดไม่ให้หะ อันนี้คณะกรรมการไม่ให้หะ ผมก็ต้องบอกข้อเท็จจริงกับเขา ไม่ใช่ผมคิดเอาเองว่าคนนี้ได้คนนี้ได้ ผมจึงพูดเสมอว่าส่งมาก่อนแล้วแต่คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่ได้ เขาก็จะประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ก็แค่นั้น ฝากท่านประธานในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ใช้เวทีในการพูดคุยเพื่อที่จะหาข้อสรุปเหล่านี้ เพราะมีเขื่อนนั้นแล้วจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตในเวลาที่เราได้ลงไปแจกถุงยังชีพ

นายก อบต.ละหาร

เป็นอำนาจของผู้ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของคณะกรรมการ ยอดที่เขาแจ้งมาวันนี้ ๙๑๕.๕๐ บาท มีข้าวสารหอมมะลิ ตราพนมรุ่ง ๒ ถุง ๆ ละ ๑๖๔ บาท รวม ๓๒๘ บาท ปลากระป๋อง ตราซุบเปอร์ ซี เซฟ ๑๐ กระป๋อง ๑๙๘ บาท น้ำมันหอยตราสามแม่ครัว ๑ ขวด ๔๙ บาท ซอสภูเขาทองฝาเขียว ๑ ขวด ๕๒ บาท ผักกาดดองตรานกพิราบ ๖ กระป๋องๆ ละ ๑๙.๑๖ บาท น้ำปลาทิพรส ๑ ขวด ๓๓ บาท น้ำตาลทรายมิตรผล ๒ ถุงๆ ละ ๒๓.๕๐ บาท รวม ๔๗ บาท น้ำมันพืชโอลีน ๒ ขวด ๙๓.๕๐ บาท ยอดที่แจ้งมาวันนี้ ๙๑๕.๕๐ บาท คงไม่มี ค่าใช้จ่ายอื่นไม่มี เพราะเขาจัดเสร็จส่งให้เรียบร้อย ค่าใช้จ่ายอยู่ในนี้ทั้งหมด เราเพียงขออนุมัติไว้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท แจงให้ทราบพอสังเขป

ปลัด อบต.ละหาร

เรียนให้ทราบที่ผ่านมาถุงยังชีพพระราชทานคือสั่งจากแม่คโคนี้ และของในยี่ห้อในเกณฑ์เดียวกันนี้ อันนี้เป็นการจัดซื้อโดยเหมารวม ซึ่งเท่าที่ทราบมาขณะนี้ในเขตจังหวัดนนทบุรี หลาย อบต. หลายเทศบาล สั่งจากแม่คโคนี้จากรายเดียวกันจากสาขาใหญ่จากพระนครศรีอยุธยา ที่จะมาส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ อย่างเทศบาลเมืองบางคูรัดก็แจกกันไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางพลีก็แจกไปแล้วที่ผ่านมา ในการจัดซื้อนี้เป็น การซื้อรวมจากผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งในเรื่องของค่าขนส่งต่างๆ รวมส่งอยู่ในนี้ด้วยแล้ว ในส่วนของภาษีต่างๆ เป็นเรื่องของผู้ประกอบการรายใหญ่ ในวงเงินที่เรากำหนดไว้ว่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ให้เขาจัดให้ดูว่าเรากำหนดไปลักษณะของแบบนี้ ซึ่งก็ดูแล้วในลักษณะเดียวกันของในยี่ห้อมาตรฐานเดียวกันกับถุงยังชีพพระราชทาน

## ปลัด อบต.ละหาร

ประเด็นอื่นในเรื่องของเกษตรกร วันก่อนในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนถกเถียงกันถึงเรื่องนี้ ตัวแทนจากอำเภอคือปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล ท้องถิ่นอำเภอ เกษตรอำเภอ ชี้แจงกันว่า ณ วันที่ผมได้ข่าวมาผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเองก็มีปัญหา ผมประสานขอมาทั้งจากปศุสัตว์ ทั้งจากประมง ข้อมูลที่ส่งมาก็ผิดมา และ ณ วันที่ปรากฏออกมา พอโอนเงินจ่ายไปแล้วคิดว่าประเด็นนี้เขาจ่ายกันหมดแล้ว ก็ปรากฏว่าหลายคนที่ย้ายไปแล้ว อันนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนกัน ชาวบ้านบางคน อย่างเช่น หมู่ ๗ เขาบอกว่าเขาเลิกทำนาแล้ว บางคนเลิกเลี้ยงปลา ทำนา มานาน ที่ขายไปแล้วแต่ยังมีชื่ออยู่ เพราะว่าเกษตรกรในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรอำเภอ ปศุสัตว์ ประมง ก็ตีมาใหม่ด้วยกันทั้งหมดท่านก็เอาข้อมูลเก่ามา แต่ของเกษตรกรอำเภอมีการให้มาลงทะเบียนกันใหม่ ไม่ทราบว่าการะบวนการเขาเป็นอย่างไร ก็เข้าใจว่ารีบเพราะจะต้องเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ซึ่งแน่นอนเกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ ดังนั้น เมื่อเป็นปัญหาอย่างนี้ท้องถิ่นต่างๆ ก็เกิดความสับสนเพราะว่านโยบายของรัฐบาลเอง เดี่ยวท่านก็ออกมาให้ข่าวว่าจะจ่ายให้กับคนกลุ่มนั้น คนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะท่านโฆษกกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่บอกว่าล่าสุดจะให้รวมๆแล้ว ๘ กลุ่ม คิดรวมจำนวนคนประมาณ ๖๖ ล้านคน ถ้า ๖๖ ล้านคน ผมว่า อบจ. เทศบาล อบต. ไม่ต้องช่วยแล้วเพราะคลุมทั้งประเทศแล้ว ฉะนั้น หลายคนจึงมีเสียงบ่นมาแล้ว ๕,๐๐๐ บาท ทำไมรัฐบาลไม่ให้ไปตามทะเบียนบ้านไปเลย ไม่ต้องให้ถึง ๕,๐๐๐ บาท แต่ ๓,๐๐๐ บาทก็ยังดีก็มีเสียงทักท้วงมา ท้องถิ่นต่างๆ ก็ประสบปัญหาในเรื่องนี้ก็ถูกทักท้วง ถูกท้วงติงว่าจะช้าช้อนหรือไม่อย่างนั้นอย่างนี้ ดังนั้น ในตอนที่เรารอประกาศมาของ อบต. ที่ออกไปเราได้กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์เอาไว้แล้วว่า เป็นครัวเรือน สัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านในเขตของ อบต.ละหาร โดยให้สิทธิ์ ๑ ครัวเรือน ต่อ ๑ สิทธิ์ และหัวหน้าครอบครัวต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเราก็จะรวมข้าราชการบำนาญ อย่างตอนนี้เห็นว่าของเกษตรกรตัดแล้ว คนที่เป็นข้าราชการบำนาญแล้วไปลงทะเบียนเห็นว่าเขาตัดแล้ว เพราะท่านมีเงินบำนาญเดือนละ ๓๐,๐๐๐ กว่าบาท ป่วยค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ถือว่าได้สิทธิ์แล้ว ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐแล้วเขาก็ตัด มีของหมู่ ๓ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เงินเดือน ๓๐,๐๐๐ กว่าบาท เขาบอกว่ากระทบจากขาดรายได้เงินล่วงหน้า ทำให้เงินล่วงหน้าเขาหายไปเพราะผลของโควิดผลของการประกาศใช้เคอร์ฟิว แบบนี้ผมก็ตัดออก ในหลักเกณฑ์ตรงนี้ทุกแห่งก็จะกำหนดในลักษณะหลักเกณฑ์คล้ายกันว่าถ้าเป็นข้าราชการ หัวหน้าครอบครัว แม้แต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกประกาศมาครั้งแรก วันนี้เขาจะประชุมกันใหม่ เขาก็บอกอย่างหัวหน้าครอบครัวมิได้ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ซึ่งตอนแรกบาง อบต. บางเทศบาลกำหนดไปด้วยซ้ำว่ามีรายได้ต่ำกว่าปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พอมาดูเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำตามมาตรฐานสำรวจข้อมูล จปฐ. ๓๘,๐๐๐ บาท ตอนแรกเราก็จะกำหนดอย่างนั้นแล้ว แต่ถ้าคิดอย่างเช่นคนที่พนักงานจ้าง อบต. ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท ค่าครองชีพอีก ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท หักประกันสังคมไปส่วนหนึ่ง เหลือวงเงินที่จะได้รับประมาณ ๙,๕๐๐ บาท ปีหนึ่งเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว กับบางคนที่มีส่วนไร่ นา ทำอยู่บ้างแล้ว เราจึงต้องตัดประเด็นนี้ออกไป เพราะว่าเราได้กำหนดไว้ในประกาศชัดเจน แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการ เช่น เคยขายของตามตลาดนัดแล้วตลาดนัดถูกปิด มีร้านตัดผม ร้านเสริมสวย แล้วถูกปิดไปอันนี้เราก็ยังให้สิทธิ์อยู่เพราะว่าถือว่าได้รับผลกระทบจากราชการกำหนดบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งตอนนี้เขาผ่อนคลายเป็นแล้วระยะ ๑ ระยะ ๒ แล้วคาดว่าเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นระยะ ๓ แต่สิ่งที่ทางฝ่ายหมอเขากลับคือ



## ปลัด อบต.ละหาร

คนไทยคาดตก กลัวว่าจะกลับมาระบาดรอบที่ ๒ อีก ณ วันนี้ร้านค้าต่างๆ ได้ให้ทางกองสาธารณสุข ร่วมกันทางสาธารณสุขอำเภอ ทาง รพสต. ในการต้องไปแจ้งร้านว่าต้องมี แอพพิเคชันต้องเข้าไปดาวน์โหลดก่อน หรือท่านไปตามห้างท่านไม่มีแอพท่านก็ต้องเซ็นชื่อเข้า-ออก อันนี้เป็นมาตรการควบคุม ซึ่ง ณ วันนี้มีการผ่อนคลายมาเยอะแล้วคิดว่าถ้าอย่างเช่นตลาดนัดฝั่งตรงข้าม ได้ให้ทางกองสาธารณสุขไปเตือน ๒ ครั้งแล้วว่า ทุกร้านที่จำหน่ายจะต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือเฟซชิลด์ ต้องสวมถุงมือ ต้องมีทางเข้าทางเดียว ทางออกทางเดียว ต้องมีอ่างล้างมือ สบู่ให้ล้าง หรือแอลกอฮอล์เจล เพราะถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณจะถูกปิด ซึ่งล่าสุดไปตรวจแล้วว่าถือว่าให้ความร่วมมือกันดี เพราะมีเขื่อนั้นตัวเขาเองจะเตือนร้อนถ้าถูกปิดขึ้นมา ซึ่งการปิดไม่ใช่ปิดทั้งตลาดจะเฉพาะราย ดังนั้น ในการพิจารณาเราจึงกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาตามประกาศหลักเกณฑ์ แต่เมื่อ ณ วันนี้มีการผ่อนคลายโดยหนังสือของกรมส่งเสริมท้องถิ่นเองที่มีการผ่อนคลายในเรื่องนี้ว่า อันนี้ไม่เข้าข้อ อันนี้ไม่เข้าข้อ ถือว่าเป็นความชัดเจนหนึ่งแล้วที่ว่าผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในฐานะเกษตรกร ผู้ที่ได้จากประกันสังคม ผู้ที่ไปลงทะเบียนจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ถือว่าไม่เข้าข้อ ถือว่าเป็นการผ่อนคลายแล้ว ท้องถิ่นต่างๆ ก็สบายใจแล้วว่าถือว่าไม่เข้าข้อ ทีนี้เราก็ให้สิทธิ์ท่านว่ามายื่นอุทธรณ์ใหม่ได้ กับถ้าวันนี้ความชัดเจนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกมา ก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือได้ โดยเฉพาะกรณีของบ้านเช่า ห้องเช่า เพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาคลุมทั้งจังหวัด ถ้าเขาจับประเด็นนี้ขึ้นมา ผมไม่ทราบว่าจะรายละเอียดที่เขาไปขอยกเว้นกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอยกเว้นในเรื่องอะไร เขาอาจจะขอยกเว้นที่ว่าคนที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีมาประกอบอาชีพทำมาากินในจังหวัดนนทบุรี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถให้ความช่วยเหลือได้เพราะเขาเป็นองค์กรใหญ่ที่คลุมทั้งจังหวัดที่ดูแลทั้งจังหวัด ผมคิดว่าในส่วนที่บ้านเช่า ห้องเช่า คงจะมีช่องทางที่จะได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตอนนี้ อบต. เทศบาลต่างๆ ใช้หลักเกณฑ์อยู่ ๒ อย่าง บาง อบต. ไปใช้หลักเกณฑ์ที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยใช้คือถูกละ ๕๕๐ บาท แต่บาง อบต. บางเทศบาล ใช้หลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคือไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท อย่างของละหารเราเลือกใช้ ๑,๐๐๐ บาท เพราะท่านนายกฯ กับคณะกรรมการมองว่าประสบปัญหาความเดือดร้อนกันมานานแล้ว บางครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่มีหลายคน ซึ่งหลังสุดก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือออกมาว่า ในส่วนของการพิจารณาถ้าเห็นว่าครอบครัวไหนมีจำนวนผู้อยู่อาศัยในครอบครัวนั้นเกินกว่า ๔ คน องค์กรปกครองท้องถิ่นก็สามารถที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ แล้วก็เกิดคำถามเช่น ๕๕๐ บาท สมมุติว่าเขามีอยู่กันอยู่ ๘ คน เขาจะกินได้สักกี่มื้อ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประสบปัญหาในการดำรงชีพกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลก็ได้ ดังนั้น เขาจึงตัดในส่วนของการข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจออก ในส่วนของเกษตรกรก็มีประเด็นเหมือนกันว่าให้ความช่วยเหลือได้ไม่เข้าข้อ แต่ว่าให้ดูที่ฐานะว่ามีสถานะอย่างไร ได้รับความกระทบเดือดร้อนอย่างไร เช่น บอกว่าเลี้ยงปลาแล้วปลาขายไม่ได้ เลี้ยงกุ้งก็ขายไม่ได้ก็เหมือนกันเพราะตลาดปิดหมด เดินทางข้ามเขตจังหวัดก็ไม่ได้ถูกห้าม เรื่องนี้ต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรมด้วย ยกตัวอย่างสมมุติท่าน อบต.หนุ่ม บ้านท่านอยู่ฝั่งละหารก็จริงแต่ท่านทำนาฝั่งลำโพ ท่านจะข้ามไปทำนาฝั่งลำโพปรากฏว่า นายก อบต.ลำโพ กำนันลำโพ บอกว่าเข้าไม่ได้ไม่ใช่คนลำโพห้ามเข้า กรณีนี้เกิดขึ้นเยอะเลย ถูกผู้ว่าฯ ถูกลนายอำเภอห้ามเดินทางเข้าเขตจังหวัด เข้าเขตอำเภอ คือไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม คือวิถีชีวิตเขาต้องไปทำมาหากิน อย่างที่ผม

ปลัด อบต.ละหาร

ยกตัวอย่างว่าทำนา หรืออย่างที่ใต้ก็มีปัญหาขึ้นมาที่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เขาอยู่ฝั่ง สุราษฎร์ธานี แต่เขามีสวนอยู่ที่เขตอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เขาจะเข้าไปทำสวนถูก นายอำเภอห้ามไม่ให้เข้า อย่างนี้เขาเสียหายนะ อย่างกรณีของทหารตามข่าวที่ไปทะเลาะ กับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บอกจะกลับไปเยี่ยมแม่ที่นอนป่วยติดเตียงอยู่บอกจะพาแม่ไป หาหมอ คือมาตรการหนึ่งแต่ต้องคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรมด้วย อย่างเขาจะ ไปทำสวนเขาจะเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้ใครต้องดูด้วย ผมเห็นด้วยในเรื่องของเคอร์ฟิว แต่ เวลากลางวันเขาจะไปทำมาหากิน ไปไหนควรจะปล่อยให้เขาไปถ้าตราบใดที่เขาไม่ได้ทำมา หากินในสิ่งผิดกฎหมาย แต่คิดว่าคงจะดีขึ้นแล้วมาตรการผ่อนคลายเป็นต่างๆ และวันพรุ่งนี้ เรื่องคงจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะขยายเวลาของพระราชกำหนดบริหารราชการ ฉุกเฉินออกไปอีกหรือไม่ เพราะที่ประชุมของ ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ที่ประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีมติให้ขยาย เวลาออกไปอีกเดือนมิถุนายนอีก ๑ เดือน แต่พรุ่งนี้จะเข้าที่ประชุมคณะ รัฐมนตรีซึ่งคงเป็นที่ คัดเดาได้ว่าขยาย เพราะว่า ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนั่งเป็นประธาน สมช. (สภา ความมั่นคงแห่งชาติ) ท่านนั่งเป็นประธาน ศบค. นั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี แล้วท่านก็ควบบำเหน็จรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ด้วยอยู่แล้ว ควบบำเหน็จ ผู้อำนวยการกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.) อยู่ด้วยอยู่ แล้ว ผมเชื่อว่าขยายแน่นอนอีก ๑ เดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับโรงเรียน สถานศึกษา ที่จะเปิด วันที่ ๑ กรกฎาคม ในส่วนของการที่จะมาเพิ่มเติมอะไรซึ่งความชัดเจนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ในบ่ายวันนี้เราน่าจะทราบได้แล้วว่าความชัดเจน เขาอย่างไรบ้าง เท่าที่ทราบ คือสั่งซื้อส่งไปทุก อบต. ทุกเทศบาลแล้ว เขาคงจะกำหนดให้ชัดเจนว่าอย่างไร แต่อย่างไรก็ แล้วว่าคนที่ได้รับความช่วยเหลือยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ต้องผ่านที่ ประชุมของคณะกรรมการของแต่ละ อบต. เทศบาล เช่น เดียวกันจึงจะส่งไปให้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายพรศักดิ์ บุญมาหา  
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙

ตกลงของเราคือไม่เพิ่ม ไม่สำรวจเพิ่ม และถ้ามีสำรวจมาคือส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้หรือไม่

ปลัด อบต.ละหาร

ถ้าหากอย่างไรแล้วคงจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. อีก ครั้งหนึ่ง แต่จะให้สิทธิ์ในส่วนของผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ เมื่อเราประกาศรายชื่่อออกมาท่านมีสิทธิ์ แล้วหายไป และในส่วนของการที่จะรับให้ยื่นคำขอเพิ่ม เพื่อที่จะได้ประกาศในการพิจารณา เพื่อที่จะส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะว่าเขาจะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเช่นเดียวกันที่จะให้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือยังรับได้อยู่ แต่อย่างไรก็แล้วแต่คือเราคงจะรับให้ ยื่นคำขอมา เพื่อที่ส่วนหนึ่งเราจะได้ส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตามจำนวน ซึ่ง ไม่แน่ใจว่า ณ วันนี้เขาจะให้โควตา อบต.ละหาร ก็ชุด คือเราจะยังคงรับยื่นอยู่ ๑. จากผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ที่ยื่นมาแล้วและไม่มีที่เราระบุรายชื่่อออกไปในวันนี้และเขาไม่ได้รับความ ช่วยเหลือ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมกันมาแล้ว ๒. คืออย่างเช่นกรณีของ บ้านเช่า ห้องเช่า ที่เราจะรับมาเพื่อมาดำเนินการที่จะส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะคิดว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาจะสามารถคลุ้มได้ทั้งจังหวัดโดยไม่มี ประเด็นปัญหาในส่วนที่ว่ามีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ เรายังรับอยู่ทั้งผู้ที่ยื่นอุทธรณ์และ ในส่วนของผู้ที่ครั้งที่แล้วยังไม่ได้ยื่นมาอาจจะเพราะไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้ว ซึ่งจะให้ การช่วยเหลือโดยทาง อบต.ละหารเอง หรือจะส่งให้ อบจ. แล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง โดยอยู่ที่ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น ซึ่งเราจะมีส่วนจากอำเภอ

ตัวแทนจากผู้แทนประชาคม ๓ คน (นายเกษม การรงค์ นายสมบุรณ์ โຕ๊ะเถื่อน นายสมศักดิ์ ลอมาละ) ในการที่จะต้องมาประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีการประกาศขยายกำหนดเวลา พระราชกำหนดบริหารราชการสภาวะฉุกเฉินออกไปเรายังมีเหตุผลที่จะให้ความช่วยเหลือในรอบที่ ๒ ได้อีก

- ประธานฯ มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามอีกหรือไม่  
- ไม่มี - ขอมติที่ประชุม ท่านใดขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๔ ท่าน)
- มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ
- ปลัด อบต.ละหาร เรื่องแรก ขอเรียนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปัญหาที่เกิดคือสมมุติ นายอิสมาแอล ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่หมู่ที่ ๓ แล้วท่านย้ายไปอยู่ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง อุดรธานี ท่านจะต้องไปแจ้งขอลงทะเบียนที่ อบต.คลองพระยาบันลือ เพราะว่าทาง อบต.ละหารก็จะตัดชื่อท่านออกเลยที่ท่านย้ายออกจากทะเบียนบ้านทางละหารไปเมื่อไหร่ มิเช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าเงินเบี้ยยังชีพหายไปไหน พอไม่ได้รับก็จะมาโวยวายที่นี่ เราต้องไปแจ้งลงทะเบียนที่นั่นใหม่ เช่นเดียวกันคนที่อื่นแล้วย้ายมาอยู่ที่ละหาร เขาจะต้องมาแจ้งลงทะเบียนที่ละหารไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ รวมทั้งขณะนี้เงินช่วยเหลือเด็กเกิดใหม่ ตอนนี้มีสิทธิ์มาขอลงทะเบียนได้ถึงแม้ว่าจะเกิดเมื่อ ๓ เดือนที่แล้ว และยังไม่ได้มาลงทะเบียนเพราะเหตุโควิด ตอนนี้มาลงทะเบียนได้อยู่ และจะได้รับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เดือนที่เกิดเด็กเกิด เดือนละ ๖๐๐ บาท เรียนท่านช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของเบี้ยยังชีพ
- ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของตรงนี้ ขณะนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วในเรื่องของโควิดต่างๆ ขณะนี้สิ่งที่ต้องเตรียมคือ ถ้าสถานศึกษาเปิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ซึ่งเรายังมีน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหลือนิดหน่อยที่จะไปฉีดพ่นที่สถานศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังคงคิดกันอยู่วันก่อนกับบรรดาครูๆ ว่าจะทำอย่างไรเพราะเรามีพื้นที่จำกัด แล้วเด็กนั้นคุมยาก โดยเฉพาะเวลาเด็กนอน ถ้าเด็กโตระดับชั้นประถม ระดับมัธยม เขาดูแลตัวเองได้ ก็ยังเป็นห่วงอยู่สำหรับศูนย์เด็กเล็กและเด็กอนุบาลในส่วนของเราประเด็นตรงนี้ ซึ่งในเรื่องของน้ำยาฆ่าเชื้อที่เราเหลืออยู่ ตอนนี้อยู่เพื่อสำรองไว้เพื่อไว้ฉีดพ่นตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งหมด ๗ โรงเรียนที่มีอยู่ คือโรงเรียนในสังกัด สพฐ สังกัด อบจ. ๖ โรงเรียน ของเอกชน ๒ โรงเรียน เช่น ที่อรัญพิสัย และที่สุเหร่าเขียว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ ศูนย์ ของ อบต.
- อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะลืมไปเพราะมัวแต่ห่วงเรื่องโควิด คือเรื่องไข้เลือดออก อย่าลืมนะคือโรคประจำถิ่นของ อบต.ละหาร ซึ่งผมได้ให้ทางกองสาธารณสุขไปดำเนินการที่จะดำเนินการในเรื่องของที่จะเข้าไปฉีดพ่นหมอกควัน หรือว่าในส่วนของการทรายอะเบทต่างๆ เพราะว่าฝนก็เริ่มตกบ้างแล้ว เพราะเขาบอกว่าไข้อยู่ได้เป็น ๑ ปี เมื่อไหร่ที่มันโดนน้ำมันจะแตก

ปลัด อบต.ละหาร ตัวเป็นตัวอย่างออกมาทันที เขาถึงบอกว่าต้องขัดไข่มุขลายที่มันติดอยู่ตามซอองตู้ไม้ ตาม  
อะไรต่างๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพื้นที่ละหารเราเคยขึ้นอันดับแชมป์โรคไข้เลือด  
ออก เช่นนั้นต้องระวังไม่อย่าได้แชมป์เรื่องนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วง

อีกเรื่องหนึ่งคือโรคที่มาในตอนนี้เป็นคือ โรคท้องร่วง และไข้หวัดใหญ่ ไปฉีดวัคซีนที่  
โรงพยาบาลบางบัวทองก็มีหรือตามคลินิก แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เขาฉีดให้ฟรี  
กับเด็กที่อายุไม่เกิน ๕ ขวบ จริงแล้วไข้หวัดใหญ่ก็เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกัน ถ้าไปฉีดวัคซีน  
ป้องกันไข้หวัดใหญ่จะไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของโควิดนี้ได้ด้วย ผ่าทอนช่วยประชา  
สัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชน

นายก อบต.ละหาร นำเสนอว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดอีก ๑ เดือน เปิดวันที่ ๑ สิงหาคมเลย เพราะบางทีการ  
ระมัดระวังจะลำบาก หรือท่านอื่นมีความเห็นอย่างไร เด็กเล็กปัญหาผู้ปกครอง แต่นมเรา  
มีให้ วันนี้นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความคิดเห็นและสั่งมาว่าใครที่ต้องการ  
อาหารกลางวันของเด็ก ให้เราแจ้งกับทางศูนย์มารับอาหารช่วงเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.  
ซึ่งได้ประชุมครุกันไปแล้ววันศุกร์ก็ไม่มีคนไหนรับ เพราะเวลามาไม่ทัน เขาเปิดโอกาสให้  
ทำอาหารและมารับไปให้ลูกเรา ขอแจ้งให้ทราบทำให้ปิดอีก ๑ เดือน เพื่อความปลอดภัย  
ท่านจะได้ชี้แจงกับผู้ปกครองถูก เพราะเป็นห่วงลูกหลานเรา

ประธานฯ สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
- ไม่มี - ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

ลงชื่อ นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ ผู้จตุรายนการประชุม  
(นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานแล้วจึงลงลายชื่อ

ลงชื่อ - ไม่มาประชุม - คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายเดชา มะปูเลาะ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

ลงชื่อ นายสมเกียรติ เจริญสุข คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายสมเกียรติ เจริญสุข)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

ลงชื่อ นางสาวปิยวรรณ ศิริแสน คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
(นางสาวปิยวรรณ ศิริแสน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

๕สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ในคราวประชุมสมัย สามัญ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ นายทองสุข แสงจันทร์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม  
(นายทองสุข แสงจันทร์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร